

กรุงเทพธุรกิจ ริมถนนหน้ากสวน

●● ก่อนหมดเดือนต.ค. (31 ต.ค.) **ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** (ตลท.) จัดงานประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ SET Sustainability Awards 2018 งานนี้ “**เฮียพนม ครอบสถาพร**” บิ๊กบอส บมจ. **เอเชีย กรีน เอนเนอจี หรือ AGE** ยึดแก้มปรับรับรางวัลประเภท Rising Star ถือเป็นการต่อยอดผลการดำเนินงานธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล !!

●● แววกๆมาว่า หลังรับรางวัล “**เฮียพนม**” ต้องรีบไปงานสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.) ไม่ใช่งานอะไรพิเศษแค่พบปะสังสรรค์ในคืน “**ฮาโลวีน (Halloween)**” ก่อนไปกระชับข่าวถามว่าแต่งชุดธีมผีอะไร !! เฮียพนมยิ้มๆ ก่อนเฉลยว่า “**ไม่รู้เลยเขาเตรียมชุดไว้ให้ใส่ก่อนเข้างาน**” แฮ่มม... เสียตายจังไม่เห็นเฮียพนมแต่งชุดอะไร !!

●● คว่ารางวัล “**หุ้นดีมีคุณภาพกว่า CG ระดับดีมาก หรือ 4 ดาว**”

จากการประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2018 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำหรับ บมจ. **บิสซิเนส อะไลमेंท์ หรือ BIZ** งานนี้ นอกเหนือจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนแล้ว ยังเป็นต่อยอดถึงหลักการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้...แบบนี้



พนม ครอบสถาพร

●● ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆ สำหรับ “**เฮียชูชาติ เพ็ชรอำไพ**” ผู้ก่อตั้ง บมจ. **เมืองไทย แคปปิตอล หรือ MTC** ผลงานทุบสถิตินิวไฮอีกแล้ว ไตรมาส 3/61 มีกำไรสุทธิ 965 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.46% จากงวดเดียวกันปีก่อน ขณะที่งวด 9 เดือนกำไรสุทธิ 2,711 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.21% อานิสงส์ยอดปล่อยสินเชื่อดี มั่นใจปีนี้เข้าเป้า 8 หมื่นล้านบาท

●● เรียกว่า การันตีการเติบโตแบบต่อเนื่อง “**เฮียชูชาติ**” ยังพร้อมรุกขยายสาขาเพิ่มในปลายปีนี้แตะ 3,300 สาขา รวมทั้งคุมเอ็นพีแอล (NPL) ไม่เกิน 1.5% งานนี้เชื่อว่าหลังออกหุ้นกู้ 4,000 ล้านบาท สำเร็จช่วยลือคัตต้นทุนการเงินได้ในระยะยาว อ้าว !! เจ้าของ MTC ต่อยอดแผนธุรกิจชัดเจนธุรกิจยังเดินหน้าต่อไปได้อย่างโดดเด่น งานนี้แฟนคลับหุ้น MTC คงยิ้มไม่หุบ

●● **บล.ทิสโก้** มีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค. จะอยู่ในทิศทาง “**ขาขึ้น**” คาดว่าดัชนีจะปรับขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ 1,730 - 1,750 จุด โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเม็ดเงินในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่จะไหลเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ประกอบกับมีปัจจัยบวกจากความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้ง และการเร่งรัดประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐบาล ขณะเดียวกันยังเป็นช่วงที่บริษัทจดทะเบียนไทยทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2561 ส่วนแนวรับ

คาดว่าจะไม่หลุดกรอบที่ 1,630 จุดแน่นอน

●● ไม่ได้อยู่นิ่ง !! ล่าสุด “**วีระพล ไชยธีร์รัตน์**” บิ๊กบอส บมจ. **ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป หรือ CWT** ส่งบริษัทลูก “**สกุลภูมิซันโนเวชั่น**” (SAKUN C) เข้าร่วมงาน Bus&Truck 2018 พร้อมทำเซอร์ไพรส์เพราะในงานมียอดสั่งจองรถมินิบัสเกินความคาดหมายถึง 208 คันแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยน้องใหม่ และที่สำคัญการเปิดจองครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดจองล่วงหน้าครั้งแรกของบริษัทด้วย เรียกว่าขยันทำงานจริงๆ

●● แกล้งชาวเปิดตัว “**ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก**” งานนี้ “**สุรัชย์ โชติจุฬางกูร**” หุ้นใหญ่ บมจ. **เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป หรือ PLAT** ทุ่มงบก่อสร้างและการตลาดรวม รวม 4,540 ล้านบาท สร้างปรากฏการณ์ ความฝันใหม่ของกรุงเทพมหานครหรือ BANGKOK NEW DREAM สุดยอดมาร์เก็ต ศูนย์อาหาร แฟชั่น และที่เกี่ยวเนื่องรวมรวมร้านค้าอาหารเครื่องดีมีรสดี สินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์แบรนด์ไทยรายย่อย และบริการเด็ดๆอีกมากกว่า 1,200 ร้านค้า

●● ไม่เพียงเท่านั้น “**เฮียสุรัชย์**” ยังสร้างความเซอร์ไพรส์กับ



สุรัชย์ โชติจุฬางกูร

ผู้เข้าสู่สูตนำรักรจากประเทศญี่ปุ่น “**โตโมะ**” มาสคอตชื่อดัง จากสถานีโทรทัศน์ช่อง NHK ที่จะมาสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน โดยในวันที่ 14 ก.พ.2562 จะทำตัวเป็นแมงงานในการตอบรับลูกค้าทุกคนอยู่หน้าประตูทางเข้า **ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก** ด้วยนะ !!

●● เข้าซื้อขายเรียบร้อยแล้ว สำหรับ “**หุ้น นอร์ทอีสท์ รีเบอริ จำกัด หรือ NER**” เปิดเทรดด้วยราคา 2.22 บาท ลดลง 13.95% จากไอพีโอ 2.58 บาท โดยระหว่างวันเคลื่อนไหวต่ำสุด 2.04 บาท สูงสุด 2.38 บาท ก่อนจะปิดตลาดวันแรกที่ 2.06 บาท ลดลง 0.52 บาท หรือต่ำลง 20.16% มูลค่าการซื้อขาย 1,261.58 ล้านบาท อ้าวไม่ขายยังไม่ขาดทุนนะ!!

●● แม้ราคาไม่สวยแต่แผนธุรกิจยังเดินหน้าต่อ “**ซูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์**” บอสใหญ่ NER เชื่อมั่นภาพรวมธุรกิจยังคงเป็นที่ต้องการต่อเนื่องได้แน่นอน ซึ่งในปี 2563 คาดว่าผลประกอบการจะเติบโตได้เป็นเท่าตัวตามกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น หรืออยู่ที่ 4.65 แสนตันต่อปี จากปัจจุบัน 2.3 แสนตันต่อปี สำหรับแผนการใช้เงินระดมทุนในครั้งนี้อ้าว 1.54 พันล้านบาท จะนำไปก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

●● บมจ. **ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ JUBILE** อวดกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2561 อยู่ที่ 51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน “**อัญรัตน์ พรประภฤต**” หญิงเก่ง JUBILE มั่นใจรายได้ทั้งปีขยายตัวไม่ต่ำกว่า 5% ล่าสุดทุ่มงบกว่า 10 ล้านบาท เข้าสู่ยุค 4.0 เปิดตัวแอปพลิเคชัน “**ยูบิลลี่ ไอโมเมนต์**” แหวนเพชรผลงาน AI เป็นครั้งแรกของโลก ต่อยอดความเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องประดับเพชรอันดับหนึ่งของเมืองไทย มุ่งสร้างความแตกต่างซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักบุกตลาดถึงปีหน้า !!